

บทที่ 5

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคงถึง อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผลการศึกษาค้นคว้าตามลำดับดังนี้

1. วัตถุประสงค์การศึกษา
2. สมมติฐานการศึกษา
3. สรุปผลการศึกษา
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคงถึง อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคงถึง อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามรายได้และการศึกษา
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคงถึง อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์

สมมติฐานการศึกษา

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคงถึง อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีการศึกษาและรายได้แตกต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแตกต่างกัน

สรุปผลการศึกษา

1. คุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้ตอบแบบสอบถามครบทุกฉบับจำนวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา

ส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา จำนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมาระดับปวช./มัธยม จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ระดับปริญญาตรี จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 คน และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,000 – 4,000 บาท จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 2,000 บาท จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4,001 – 6,000 บาท จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,001 – 10,000 บาท จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 บาทขึ้นไป จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001 – 8,000 บาท จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7

2. การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคงถึง อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.23$; S.D. = .60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ดังนี้ ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ($\bar{X} = 3.76$; S.D. = .69) อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการณรงค์หาเสียง ($\bar{X} = 3.38$; S.D. = .70) และด้านการจูงใจและการซื้อสิทธิขายเสียง ($\bar{X} = 2.56$; S.D. = 1.06)

3. เปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคงถึง อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามระดับการศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แยกต่างกัน

3.1 เปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคงถึง อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน วิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปรียบเทียบรายคู่ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคู่

3.2 เปรียบเทียบระดับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคงถึง อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

แตกต่างกัน วิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนได้ด้านการณรงค์หาเสียง และด้านการจูงใจและการซื้อสิทธิขายเสียง ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่แตกต่าง เปรียบเทียบรายคู่ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคู่

4. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตำบลดงลิง อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะมากที่สุด ดังนี้ ควรมีการจัดเวที สาธารณะของทางเทศบาลเป็นเวทีสำหรับให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆ ประชันทันบนเวทีพร้อมทั้งจัดหาช่องทางอื่น ๆ ควรจัดหากลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ ที่จะให้ประชาชนเกิดความตระหนักว่าการซื้อสิทธิขายเสียงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่มีผู้สมัครคนใดที่ซื้อเสียงเข้ามาแล้วไม่ถอนทุนหากได้รับการเลือก และด้านคุณลักษณะของผู้สมัครผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านบริหารจัดการรวมทั้งจะต้องเข้าใจปัญหาหรือบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดีผู้สมัครควรพร้อมที่จะเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างจริงจังจริงใจและที่สำคัญที่สุดจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมค่อนข้างสูง

อภิปรายผล

1. การศึกษาในระดับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงลิง อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า คุณลักษณะของผู้นำซึ่งเกี่ยวกับลักษณะส่วนตัวที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการทำงาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สามารถพึ่งพาได้ เป็นผู้มีอำนาจ บารมี และสามารถจูงใจผู้อื่นได้ดี สอดคล้องกับทฤษฎี(ลัทธินิถาล ศรีวะระมย์, 2539 : 260 - 261) อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการณรงค์หาเสียง และด้านการจูงใจและการซื้อสิทธิขายเสียง ที่เป็นอย่างนี้อาจเป็น

เพราะว่า ความพยายามที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้วิธีการและรูปแบบต่าง ๆ เพื่อชักจูงให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนเอง และกระตุ้นให้ผู้ที่ไม่สนับสนุนให้มาสนับสนุนตนเองเพื่อให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง (เพียงกมล มานะรัตน์. 2547 : 23-34) หรือผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีมีนโยบายไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน หรืออาจใช้ปัจจัยอย่างอื่นในการหาเสียงมากกว่านโยบายที่ประชาชนพอใจสอดคล้องกับยุทธวิภานาเมือง (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลวิจัยพบว่าอันดับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีอันดับเหตุผลในการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในอันดับปานกลาง ส่วนรายด้านอันดับเหตุผลในการตัดสินใจ อันดับ 1 คือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตของผู้สมัคร รองลงมาค่านโยบายของผู้สมัคร ด้านความรู้ ความสามารถของผู้สมัคร ด้านความซื่อสัตย์ของผู้สมัคร ด้านผลงานในอดีตของผู้สมัคร ด้านหวัหวัคคะแนนของผู้สมัคร ด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สมัคร ด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของผู้สมัคร ด้านครอบครัวของผู้สมัคร ด้านผู้สมัครเป็นคนท้องถิ่น และด้านผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครผลการเปรียบเทียบอันดับเหตุในการตัดสินใจในเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ อาชีพและระดับการศึกษา พบว่าประชาชนที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นอาชีพข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุผลด้านอื่น ๆ ในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนมีเหตุผลด้านอื่นๆ โดยระบุว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งควรมีความเสียสละ มีการพบปะชาวบ้านอย่างทั่วถึง เป็นคนเคยช่วยเหลือทำงานเพื่อท้องถิ่นและสังคม มีนโยบายก่อสร้างถนน มีนโยบายขุดลอกคลองส่งน้ำ และมีนโยบายต่อต้านยาเสพติด สอดคล้องกับพุทธชาติ เชื้อไทย (2547 : 59-60) ได้ศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ส่วนใหญ่รับทราบทางป้ายโฆษณาแผ่นปลิว ความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ รวม 3 ด้าน ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.47) โดยด้านคุณสมบัติของหัวหน้าพรรคการเมือง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านคุณสมบัติของพรรคการเมืองและคุณสมบัติของผู้สมัคร

ตามลำดับ สำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล บางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2546 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลซึ่ง ได้แก่ รายได้ต่อเดือน และปัจจัยกลุ่มการเมืองหรือตัวบุคคล ซึ่ง ได้แก่ คุณสมบัติของผู้สมัครมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

2. เปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงลิง อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามระดับการศึกษา และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า

2.1 เปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงลิง อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปรียบเทียบรายคู่ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคู่ สอดคล้องกับบุทรทิวา นามเมือง (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลวิจัยพบว่าอันดับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีอันดับเหตุผลในการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในอันดับปานกลาง ส่วนรายด้านอันดับเหตุผลในการตัดสินใจ อันดับ 1 คือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตของผู้สมัคร รองลงมาค่านโยบายของผู้สมัคร ด้านความรู้ความสามารถของผู้สมัคร ด้านความซื่อเสียงของผู้สมัคร ด้านผลงานในอดีตของผู้สมัคร ด้านหัวคะแนนของผู้สมัคร ด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สมัคร ด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของผู้สมัคร ด้านครอบครัวของผู้สมัคร ด้านผู้สมัครเป็นคนท้องถิ่น และด้านผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครผลการเปรียบเทียบอันดับเหตุในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ อาชีพและระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2.2 เปรียบเทียบระดับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคงสิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน วิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะของผู้สมัคร ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนได้ด้านการรณรงค์หาเสียง และด้านการจูงใจและการซื้อสิทธิขายเสียง ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่แตกต่าง เปรียบเทียบรายกลุ่มปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกคู่ สอดคล้องกับ พุทธชาติ เชื้อไทย (2547 : 59-60) ได้ศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2546 ผลการศึกษาพบว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด สำหรับระดับการศึกษาจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายและโดยมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 15,000 บาท และประกอบอาชีพรับจ้างในเรื่องการไปใช้สิทธิเลือกตั้งและการรับรู้ข่าวสารส่วนใหญ่เคยไปข้างสำหรับสาเหตุของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนื่องจากต้องการได้คนที่ตนพอใจไปเป็นผู้แทน ในเรื่องการติดตามข่าวสารการเลือกตั้งพบว่าส่วนใหญ่รับทราบทางป้ายโฆษณาแผ่นปลิว ความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ รวม 3 ด้าน ในภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.47) โดยด้านคุณสมบัติของหัวหน้าพรรคการเมือง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาค่านคุณสมบัติของพรรคการเมืองและคุณสมบัติของผู้สมัครตามลำดับ สำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2546 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งได้แก่รายได้ต่อเดือน และปัจจัยกลุ่มการเมืองหรือตัวบุคคล ซึ่งได้แก่ คุณสมบัติของผู้สมัครมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

3. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตำบลคงสิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะมากที่สุด ดังนี้ ควรมีการจัดเวทีสาธารณะของทางเทศบาลเป็นเวทีสำหรับให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายต่าง ๆ ประชัน

กันบนเวทีพร้อมทั้งจัดหาช่องทางอื่น ๆ ควรจัดหากลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ ที่จะให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่มีผู้สมัครคนใดที่ซื้อเสียงเข้ามาแล้วไม่ถอนทุนหากได้รับการเลือกเนื่องจากที่ผ่านมาผู้สมัครแต่ละฝ่ายมักจะหลีกเลี่ยงการประชันวิสัยทัศน์บนเวทีเดียวกันทำให้ประชาชนไม่สามารถเปรียบเทียบแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเท่าที่ควร และด้านคุณลักษณะของผู้สมัครผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านบริหารจัดการรวมทั้งจะต้องเข้าใจปัญหาหรือบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดีผู้สมัครควรพร้อมที่จะเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างจริงจังจริงใจและที่สำคัญที่สุดจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมค่อนข้างสูงเพราะว่าประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้นรับรู้ข่าวสารจากช่องทางต่างๆ ได้มากขึ้นทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบค่อนข้างสูงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.1 ผู้ที่จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคงลิ่งควรที่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านบริหารจัดการรวมทั้งจะต้องเข้าใจปัญหาหรือบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดี

1.2 ผู้ที่จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคงลิ่งควรมีความพร้อมที่จะเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างจริงจังจริงใจและที่สำคัญที่สุดจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมค่อนข้างสูง

2. ข้อเสนอแนะในการนำไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

ควรศึกษาด้านการจูงใจและการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในเขตเทศบาลอื่น ๆ ของอำเภออมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเปรียบเทียบ ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร